



วรัญญา นวลนิศาชล ผู้ป่วย รพ. รามาริบัติ

“ ในช่วงชีวิตอันเลวร้าย
สิ่งที่เธอได้คืนมากลบบมีค่ามากกว่า
ที่ใครจะประเมินค่าได้
นั่นคือ...ความรักอันบริสุทธิ์
จากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย 9 ขวบ
ที่ไม่ว่าใครก็ต่างเรียกเขาว่า
หนูน้อยยอดกตัญญู ”

ของขวัญของชีวิต

เช้าวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ที่หนาวจะได้อสัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นจับใจ เป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้เขียนและทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของ รพ.รามาริบัติ กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประเมินสภาพความเจ็บป่วยและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากงานสังคมสงเคราะห์ ผ่านเงินบริจาคที่ได้จากการระดมทุนของมูลนิธิรามาริบัติฯ ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ใช้เวลาสักพักใหญ่ รถตู้ของโรงพยาบาลก็พาทีมงานมาถึงบ้านเล็กๆ หลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนรอบบ้านรายล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวผืนกว้าง ตัวบ้านชั้นเดียวก่อด้วยปูน ผ่นสีขาวหม่นซอมซ่อ อาจเพราะขาดการดูแลรักษามานาน ก่อนที่จะแ้มบานประตูเข้าไปพบกับ 2 แม่ลูกที่นั่งกันอยู่ในบ้านแต่เพียงลำพัง ในสภาพกำลังห่มผ้าคลุมกันหนาวผืนหนาทั้งตัว

“เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน” ประโยคเตือนใจที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ เรื่องจริงจากปากวรัญญา หญิงสาวลูกหนึ่งวัย 34 ปี ที่ในอดีตจำต้องยอมจำนนกับความทุกข์ ทรมานจากโรคร้าย ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเธออย่างไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิม “ก่อนหน้านี้ชินกับชีวิตบนโต๊ะทำงาน แต่ตอนนี้ชีวิตกลับต้องนอนชมอยู่บนเตียง รอคอยแต่ความช่วยเหลือจากลูกไปวัน ๆ” เธอเล่าให้เราฟังด้วยเสียงสั่นเครือ

อนาคตบนเส้นด้าย

ย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว วรัญญายังมีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือน เธอตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อหวังให้เธอและลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสบาย แต่แล้วโชคชะตาเหมือนเล่นตลก เมื่ออยู่ๆ เธอรู้สึกปวดหัวและมีไข้สูงต่อเนื่องกันหลายวัน ลามมาด้วยอาการปวดขาทั้งสองข้าง รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ขาทั้งสองข้างไร้ความรู้สึกไปเสียแล้ว เธอจึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาริบัติ ผลตรวจทำให้เธอแทบล้มทั้งยืน เมื่อหมอตรวจพบอาการไขสันหลังติดเชื้อและภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เธอรู้ว่าโรคร้ายจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอและลูกน้อยไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน

ของขวัญ..ของชีวิต

ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน วรัญญาทำได้เพียงนั่งและนอนอยู่บนที่นอนจนเริ่มมีแผลกดทับกินลึกเข้าไปใน

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

เนื้อหลายเซ็นติเมตร ยิ่งเวลาจะขยับตัวทำอะไรแต่ละที ก็ยิ่งลำบาก เพราะทำได้เพียงใช้มือช่วยพยุง และค่อยๆ ถัดไป กับพื้นอย่างช้าๆ ไหนจะโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE ที่ตรวจพบตั้งแต่เธออายุ 23 ซึ่งมักจะแฉะเวียนเข้ามาซ้ำเติมสุขภาพเธอให้ยิ่งอ่อนแอขึ้นไปอีก

ในช่วงชีวิตอันเลวร้าย สิ่งที่ได้คิดมากกลับมีค่ามากกว่าที่ใครจะประเมินได้ นั่นคือความรักอันบริสุทธิ์จาก “น้องโอม” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย 9 ขวบ ที่ไม่ว่าใครก็ต่างเรียกเขาว่า หนุ่มน้อยยอดดกตัณญู เพราะตัววัยเพียงเท่านี้ แต่ต้องรับภาระอันยิ่งใหญ่เกินตัว

กิจวัตรประจำวันของน้องโอม คือ ตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 เพื่อมาเช็ดตัวให้แม่ ต่อด้วยจัดยาและเตรียมอาหารเช้า รวมถึงดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน เสร็จแล้วจึงค่อยไปโรงเรียน และถึงแม้ว่าจะเลิกเรียนแล้ว น้องโอมยอมเสียสละความสนุกในวัยเด็กที่ตัวเองควรมี เพื่อรีบกลับบ้านมาดูแลแม่ แต่เขาก็ไม่เคยปริปากบ่นน้อยใจในวาทสนาสักคำ ซ้ำยังทิ้งถ้อยคำประทับใจไว้ว่า “แม่เลี้ยงผมมาเหนื่อยกว่านี้อีก ผมเหนื่อยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ”



น้องโอม ขณะเข้ารับการรักษาโรคไต ที่ รพ. รามาธิบดี

“แม่เลี้ยงผมมาเหนื่อยกว่านี้อีก ผมเหนื่อยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ”

สู้ไปพร้อมกัน!

แต่จะเรียกว่าชีวิตราบรื่นก็คงพูดได้ไม่เต็มปาก เพราะเมื่อกลางปีที่แล้ว น้องโอมก็ยังมีอาการเจ็บป่วยออกดๆ แอดๆ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งอาเจียน หอบเหนื่อย บางครั้งมีอาการชัก สุดท้ายทราบข่าวร้ายจากหมอว่าป่วยเป็นโรคไตอักเสบเฉียบพลัน ทำให้พักหลังมานี้ น้องโอมต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ปกครองมาเฝ้าข้างเตียง เหมือนกับคนอื่นๆ แต่น้องโอมพยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ... “เห็นลูกเข้มแข็ง ก็ทำให้เราพร้อมสู้ไปด้วย” วรรณัญญาทิ้งท้ายบทสนทนาด้วยท่าทีที่ดูโล่งใจ

พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า เป็นสัญญาณที่ทำให้ทราบว่าการเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยครั้งนี้ของทีมเจ้าหน้าที่ รพ. รามาธิบดี กำลังจะต้องจบลง แต่ผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้ฝากไว้ที่บ้านหลังนี้ก็คือ “กำลังใจอันเต็มเปี่ยม” ที่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นพลังบวกที่น่าพาสุขภาพที่ดีและความสุขกลับคืนสู่สองแม่ลูก ให้ลุกขึ้นสู้อย่างมีความหวังไปพร้อมกับแสงอรุณของวันใหม่ได้อย่างแน่นอน... 😊



คุณวรรณัญญาและน้องโอม

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี (โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้)

- ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี
เลขที่ 026-4-26671-5
- ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ. รามาธิบดี)
เลขที่ 090-7-00123-4
- ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ. รามาธิบดี)
เลขที่ 879-2-00448-3

สอบถามข้อมูล
☎ 02-201-1111

www.ramafoundation.or.th

f RAMAGIVESHOP 📷 RAMAFUNDATION



มูลนิธิรามาธิบดี